



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๖๒ ตำแหน่ง ซึ่งในจำนวนตำแหน่งดังกล่าว  
มีตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕ ตำแหน่ง และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้  
จำนวน ๕๗ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่  
ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๕๗ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๕๓ ราย ดังบัญชีรายละเอียด  
แนบท้ายประกาศนี้ ส่วนตำแหน่งที่เหลือไม่มีการพิจารณาคัดเลือกเนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินผลงาน  
ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒  
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

*อรุณ*

(นายอรุณ อินทลักษณ์)  
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๖๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔)

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๑	นางธิติมา เกิดเนตร นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ต.๖๐) งานรับเงิน ฝ่ายการเงิน กองคลัง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานรับเงิน ฝ่ายการเงิน กองคลัง	๖๐	๑. การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินตอบแทนอื่นตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ๒. ระบบตรวจสอบฐานข้อมูลลดหย่อนภาษีของข้าราชการ ลูกจ้างประจำเพื่อประกอบการคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากการรับเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินตอบแทนอื่น	ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกส่งผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต แล้วแต่กรณี (ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก)
๒	นางสาวบังเอิญ แก้วพระโต นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ต.๗๕) งานเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายบัญชี กองคลัง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ งานเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายบัญชี กองคลัง	๗๕	๑. รายงานทางการเงินของระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร พ.ศ.๒๕๔๗ ๒. คู่มือในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยการเก็บค่าเช่าใช้อาคารสถานที่ของศูนย์ปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๔๘	<b>ทั้งนี้</b> หากไม่สามารถส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตร จะดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับ
๓	นายศุภชัย สุภาไชยกิจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ต.๙๙) งานจัดทำสัญญา ฝ่ายพัสดุ กองคลัง	นักวิชาการพัสดุชำนาญการ งานจัดทำสัญญา ฝ่ายพัสดุ กองคลัง	๙๙	๑. รายงานผลการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ๒. การพัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	การคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่งนั้น ขึ้นใหม่ในครั้งต่อไป
๔	นายโกสณ เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต.๑๓๘) ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่	๑๓๘	๑. การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนชั้นและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ๒. การปรับปรุงวิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๕	นายยุทธนา ชมโคกรวด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต.๑๔๖) ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ฝ่ายทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ กองการเจ้าหน้าที่	๑๔๖	๑. การปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ระดับกรม (DPIS ๔.๐) ๒. การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS ๔.๐) กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร	
๖	นางสาวนันทา เพราะทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๖) กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	๒๒๖	๑. การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชตามกระบวนการโรงเรียน เกษตรกรภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดราชบุรี ๒. การพัฒนาหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร	
๗	นางสินันต์ธร อุดมญาติ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ต.๘๘๙) กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี	๘๘๙	๑. การดำเนินงานโครงการมหกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย รายได้สู่เกษตรกร ๒. การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน "มหัศจรรย์มังคุดไทย"	
๘	นางสาวจริญญา สมบัติทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๒๔๑) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	๑๒๔๑	๑. การส่งเสริมและพัฒนางานยุวเกษตรกรในเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ ๒. การส่งเสริมและพัฒนางานยุวเกษตรกรในเขตที่ ๑ จังหวัดชัยนาท	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๙	นางสาวสุภาพร พงษ์โพธิ์เจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๓๗๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๗๗	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการปรับระบบการผลิตสินค้า ปี ๒๕๕๔ หลักสูตร "เทคนิคการปลูกมะนาวและการทำมะนาว นอกฤดู" ๒. การพัฒนาการฝึกอบรมอาชีพการเกษตร เรื่องการปลูกมะนาว นอกฤดูในขอบบ่อซีเมนต์	
๑๐	นางสาวทัศนีย์ คำสีทา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๗๖) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น	๒๒๗๖	๑. โครงการวิจัย เรื่อง การจัดการผลิตและการตลาดจังหวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๒. แนวทางการพัฒนางานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผึ้งของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น (ผึ้ง)	
๑๑	นายสุภาพ เมธานันต์กุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต.๑๕๙๓) กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๕๙๓	๑. การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ประจำปี ๒๕๕๓ ๒. การใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) การจัดการสัมมนา เชิงปฏิบัติการระดับเขต (RW) ให้มีประสิทธิภาพ	
๑๒	นางนันทิดา สีนสายไทย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๖๘๕) ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๘๕	๑. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ลุ่มน้ำสะงาและลุ่มน้ำแม่สะมาด - ห้วยหมากกลาง ๒. แนวทางการผลิตต้นพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาวสำหรับส่งเสริม เกษตรกรบนพื้นที่สูง	

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑๓	นางสาวเมธินี กิระเกียรติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๒๔๗) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ฝั่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก (ฝั่ง) สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๓๒๔๗	๑. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ภายใต้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง	
๑๔	นายธนากร โปธิกำชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๖๔๑) ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่	๑๖๔๑	๑. ชนิดและสายพันธุ์อะโวคาโดที่ปลูกในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริม การเกษตรที่สูงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. การคัดเลือกพันธุ์ต้นต่อที่เหมาะสมและการผลิตต้นกล้าอะโวคาโด สายพันธุ์ดี	
๑๕	นายประคอง ศิลลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๘๘๒) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี	๑๘๘๒	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร "พัฒนากลุ่ม ยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง" ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ๒. การพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ การทำกรเกษตรแบบยั่งยืนสู่ชุมชน	
๑๖	นายปิยะวัฒน์ ปาระภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๙๖๑) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์	๑๙๖๑	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง ของจังหวัดกาฬสินธุ์	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๑๗	นางสาวอิติารัฐ ธารพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๙๘๘) สำนักงานเกษตรอำเภออมลาลาย จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออมลาลาย จังหวัดกาฬสินธุ์	๑๙๘๘	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๒ ตำบลโพนงาม อำเภออมลาลาย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลโพนงาม อำเภออมลาลาย จังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๘	นายสรณรงค์ ประทุมพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๕๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร	๒๒๕๓	๑. การดำเนินการสั่งซื้อและการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายในร้านศิลปะ ๙๐๔ วังศุโขทัย ๒. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยหี ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ตาลเดี่ยว กรุงเทพมหานคร	
๑๙	นายสุรฉัตร ศรีลับซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๓๙๐) สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	๒๓๙๐	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๒ ๒. การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบลในเขตอำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น	
๒๐	นางสาวนพเกล้า ดวงทิพย์ภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๑๖๓) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร	๓๑๖๓	๑. การส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุท้องถิ่น ทดแทนการใช้สารเคมีให้แก่เกษตรกรตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานระบบรายงานข้อมูลภาวะ การผลิตรายเดือน (รต.) ในระดับอำเภอของจังหวัดชุมพร	
๒๑	นางสาวมัทนา ไชยจิตต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๒๙๒) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย	๓๒๙๒	๑. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ๒. แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริม และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนให้มีความยั่งยืน	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๒๒	นางสาวอนงค์ พยัคฆ์พหล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๕๔๒) สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๔๒	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิตเกษตร กิจกรรมอบรม สุขลักษณะที่ดีในการแปรรูปผลผลิตเกษตร ๒. แนวทางการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่	
๒๓	นายสุทธิวิทย์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๕๕๕) สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๓๕๕๕	๑. สรุปผลดำเนินการโครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลสันโป่ง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ๒. ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนและพัฒนา เครือข่ายการเกษตรเชิงบูรณาการ	
๒๔	นายพันธุ์เสนต์ เปรมสัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๘๙๙) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก	๓๘๙๙	๑. รายงานผลการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการประกันรายได้ เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ จังหวัดตาก ๒. แนวทางการพัฒนาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช เศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของจังหวัดตาก	
๒๕	นางสาวสุภัทรา ชาตวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๒๙๔) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา	๔๒๙๔	๑. การรณรงค์ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๒. แนวทางการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง	
๒๖	นางสาวนันทยา ลัดกลาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๔๒๒) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	๔๔๒๒	๑. การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๒/๕๓ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ๒. การพัฒนาแนวทางการจัดการกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรของตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา	

๒

ลำดับที่	เข้ารับบริการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับบริการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	
๒๗	นางอรณิส การสรรพ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๕๓๖) สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๓๖	๑. ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ตำบลท่านอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ๒. แนวทางป้องกันข้อผิดพลาดและการร้องเรียนในขั้นตอน การสำรวจและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้าน การเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา	
๒๘	นายกฤษดา ดาวลัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๘๖๘) สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์	๔๘๖๘	๑. การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP ข้าว) ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ๒. การพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	
๒๙	นางสาวจิตาภรณ์ ชาลี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๙๖๓) สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๙๖๓	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี การผลิต ๒๕๕๓/๕๔ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าตอ ตำบลบ้านขวาง และ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ปี การผลิต ๒๕๕๔/๕๕ ในเขตพื้นที่ตำบลท่าตอ ตำบลบ้านขวาง และ ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๓๐	นางสาวพัชรภรณ์ คชวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๐๘๗) สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	๖๐๘๗	๑. ผลการจัดเวทีเรียนรู้ของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อสนับสนุนการ ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนและพัฒนาไปสู่แหล่งเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน ๒. การแปรรูปข้าวเพื่อการบริโภค	



ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๓๑	นางอ่อนนวล หลีเกียรติอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๑๓๖) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	๖๑๓๖	๑. ผลการดำเนินงานโครงการสร้างและพัฒนาเยาวชนเกษตรกร คลื่นลูกใหม่ จังหวัดพังงา ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมกลุ่มเยาวชนเกษตรกรในจังหวัดพังงา	
๓๒	นางสาวอรสา ช่วยบำรุง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๑๔๔) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา	๖๑๔๔	๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันจังหวัดพังงา	
๓๓	นางอัจฉรา ทองประดับ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๓๑๐) สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง	๖๓๑๐	๑. ผลการดำเนินการรวบรวมมังคุดเพื่อจำหน่ายของวิสาหกิจชุมชน ปรับปรุงคุณภาพมังคุดเพื่อการส่งออกตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ๒. การใช้ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรในการพัฒนาการส่งเสริม เกษตรระดับตำบล	
๓๔	นางสาวฐิติมา กลางจิตร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๔๕๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก	๖๔๕๖	๑. รายงานผลการดำเนินงานการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบ ๑ จังหวัดพิษณุโลก ๒. การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในตรวจสอบพื้นที่การเกษตรของ จังหวัดพิษณุโลก	
๓๕	นางเกยูร จารรัตน์พงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๕๒๕) สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก	๖๕๒๕	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้โครงการ ประกันรายได้เกษตรกรปี ๒๕๕๓/๕๔ รอบที่ ๒ ๒. การแจ้งทะเบียนผู้ปลูกพืช	

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงาน / ๒. ข้อเสนอแนวคิด	
๓๖	นายราเมศ จำศีลป นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๗๙๓๒) สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี	๗๙๓๒	๑. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ๒. โครงการผลิตพืชปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP)	
๓๗	นางวิไลพร โพธิ์ฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๓๗๖) สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน	๘๓๗๖	๑. แนวทางการดำเนินงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร ในอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในด้านการควบคุมมาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร	
๓๘	นายอนิวรรณ บุตรีวิไล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๓๘๙) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย	๘๓๘๙	๑. ผลการดำเนินงานจัดทำฐานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายหมู่บ้าน ของจังหวัดเลย ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ ๒. ความต้องการใช้สารสนเทศในงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เกษตรและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเลย	
๓๙	นายบุญมี บัวงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๕๕๔) สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๘๕๕๔	๑. การถ่ายทอดกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้โครงการผลิต ข้าวหอมมะลิเชิงการค้าครบวงจร ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๒. การถ่ายทอดความรู้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ภายใต้ โครงการผลิตข้าวหอมมะลิเชิงการค้าครบวงจร ตำบลกระแซง อำเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ	

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๔๐	นายยงยศ ช่วยบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๘๖๓๕) สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ	๘๖๓๕	๑. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ เชิงการค้าครบวงจร ปี ๒๕๕๓ ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ คุณภาพสู่การแปรรูปข้าวกล้องงอกตำบลทุ่งไผ่	
๔๑	นายวิศรุต ด้อยศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๘๖) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๙๑๘๖	๑. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยและ การสร้างสุขภาวะตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๒. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์สำหรับ วิสาหกิจชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ	
๔๒	นางสาวปนัดดา ทิพย์รัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๑๙๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ	๙๑๙๓	๑. ผลการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน จังหวัดสมุทรปราการ ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน จังหวัดสมุทรปราการ	
๔๓	นางสาวเบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๓๗๕) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว	๙๓๗๕	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ จังหวัดสระแก้ว ๒. แนวทางพัฒนาการจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน	
๔๔	นางวารภรณ์ ผึ้งปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๕๖๑) สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี	๙๕๖๑	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลของจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนาหมู่บ้านเกษตรกรโดยใช้กลไกของศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่งเลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๔๕	นายไตรรงค์ ชาญพิชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๕๘๗) ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	๙๕๘๗	๑. สรุปผลการดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย	
๔๖	นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสังข์งาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๗๑๙) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	๙๗๑๙	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๓/๕๔ (รอบ ๒) ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. การพัฒนาการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดีและลดต้นทุนการผลิตของตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี	
๔๗	นางบำรุงรัthy ชันทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๗๖๑) สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี	๙๗๖๑	๑. การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอสามชุก ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอ	
๔๘	นายธเรศ ไช้มุก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๘๗๘) สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๘๗๘	๑. โครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ อำเภอกาญจนดิษฐ์ ๒. แนวทางพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

Q

ลำดับที่	เข้ารับการศึกษาเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการศึกษา ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๔๙	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณศิริพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๓๐๐) สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ	๑๐๓๐๐	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๕๒ ๒. การพัฒนางานยุวเกษตรกรของสำนักงานเกษตรอำเภอปากคาด	
๕๐	นางสาวพรณี ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๔๕๘) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	๑๐๔๕๘	๑. การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ปี ๒๕๕๓ ๒. แนวทางพัฒนาการผลิตและการใช้เชื้อราบีเวอร์เรียในการ ป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลของศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง	
๕๑	นางสาวนุชนารถ ตีพันธ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๘๘๐) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	๑๐๘๘๐	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๒ ตำบลหนองไม้ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ๒. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี	
๕๒	นางสาววิชชุดา จันทระกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๘๘๔) สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี	๑๐๘๘๔	๑. การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลโนนสมบูรณ์ ๒. การพัฒนาการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี การเกษตรประจำตำบล	
๕๓	นายธีรวิทย์ ทองวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๑๘๔) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ	๑๐๑๘๔	๑. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิเชิงการค้าครบวงจร ๒. แนวทางพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิตามกระบวนการผลิต สินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (GAP) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอำนาจเจริญ	